

# At-A-Glance

## Họp phụ huynh học sinh

Những điều gia đình cần biết để có thể làm cho buổi họp trở nên có ích và thành công hơn



**Buổi họp được các em dẫn dắt sẽ khác với các buổi họp truyền thống của phụ huynh/ giáo viên.**

Xuyên suốt buổi họp, học sinh sẽ là người dẫn dắt và sẽ là người phát biểu nhiều nhất trong buổi họp. Giáo viên sẽ làm việc với các em để chuẩn bị cho buổi trò chuyện này, các em sẽ nói về các thành tích mình đạt được và những kế hoạch mới. Trong buổi họp, thầy cô sẽ giữ vai trò là người trả lời câu hỏi, và sẽ không phải là người dẫn dắt buổi họp.

**Mục đích của buổi họp này là cho các em có cơ hội để nói về điểm mạnh của mình và những bước tiếp theo dựa trên bảng thành tích và việc học tập cá nhân. Sau buổi họp, phụ huynh và các em nên có cùng quan điểm về những điểm mạnh cá nhân và những mặt các em cần cố gắng hơn.**

Trong suốt buổi họp, các em sẽ là người nói với quý vị về những thành tích mới nhất mà mình đạt được cũng như những ví dụ cụ thể để trình bày một số bài học/ môn học quan trọng. Việc các em có thể trình bày về thành tích của mình là có chủ đích. Thành tích sẽ được nâng cao hơn khi các em có thể trình bày với mọi người về những gì mình đã được học, cũng như những bước tiếp theo trong việc học tập của mình.

**Quý vị cũng có thể sắp xếp một cuộc họp khác với giáo viên của con/ em mình nếu quý vị có những lo ngại hoặc là thắc mắc sau khi buổi họp phụ huynh này.**

Trong khi con/em của quý vị hoặc là thầy/cô giáo của các em sẽ giải đáp tất cả hầu như mọi câu hỏi và giải thích làm sao quý vị có thể hỗ trợ con/em của mình trong việc học tại nhà thì một số gia đình khác sẽ có những thắc mắc, lo ngại khác và cần phải sắp xếp một buổi gặp mặt khác. Mỗi gia đình đều được chào đón để sắp xếp cho một cuộc họp khác với thầy/cô giáo của các em nếu quý vị vẫn còn có những thắc mắc hoặc lo ngại về kết quả của cuộc họp phụ huynh này.

**Quý vị sẽ luôn là người có một vai trò rất quan trọng trong việc học tập của các em nếu quý vị có thể tiếp tục lắng nghe về những điểm mạnh và kế hoạch tiếp theo của các em trong suốt năm học.**

Những điều mà quý vị có thể biết về các điểm mạnh và những kế hoạch trong việc học tập của các em trong suốt buổi họp có thể làm thay đổi cách mà quý vị hỏi con/em của mình, ví dụ như "Hôm nay con học như thế nào?" quý vị có thể đặt những câu hỏi chi tiết hơn về quá trình học tập của các em. Đây là một động lực mạnh mẽ tạo cho các em có một môi trường học thích thú hơn.

**Chúng tôi hoan nghênh tất cả những câu hỏi và ý kiến đóng góp của quý vị.**

Chúng ta đang trong quá trình hoàn thiện công việc của mình và chúng tôi tin tưởng vào các gia đình sẽ cung cấp cho chúng tôi những ý kiến và phản hồi về cách chúng tôi có thể cải thiện. Nếu quý vị có câu hỏi về buổi họp này hoặc những đóng góp về cách chúng tôi có thể cải thiện quy trình, chúng tôi rất mong nhận được phản hồi của quý vị! Vui lòng liên hệ với hiệu trưởng nhà trường nếu quý vị muốn biết thêm về buổi họp hoặc có đề xuất về cách cải thiện quy trình này.



**FEDERAL WAY**  
PUBLIC SCHOOLS

**MỖI HỌC SINH: MỘT TIẾNG NÓI. MỘT TƯƠNG LAI TƯƠI SÁNG.**